

รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.-สผ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒

เรื่องสืบเนื่อง

การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ.
โดยเพิ่มเติมผู้แทนจากกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นคณะทำงานฯ และปรับเพิ่ม
หน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตามความเห็น
ของคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. โดยเลขานุการ สผ. ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สอนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ.

๑. สรุปผลการประชุมคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมทราบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะทำงานดำเนินงาน
อพ.สธ.-สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ทำการทบทวนแผนแม่บท
อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ ใน ๒ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๒,๐๐๐,๖๙๐ บาท
มีกองร่วมดำเนินงาน จำนวน ๔ กอง ประกอบด้วย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) กองจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) และกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ทำการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม
๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ซึ่งแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๘ โครงการ ใน ๒ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท มีกองร่วมดำเนินงาน จำนวน ๔ กอง ประกอบด้วย กลช. กศศ. กบก. และ กชพ.

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ.-สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๑ โครงการ และกรอบการดำเนินงานสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๖ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

๑) กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

๒) กรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย (๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (๒) การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) (๓) การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (๕) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี และ (๖) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ ผังตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-ปัจจุบัน)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมทราบว่า ตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ได้เสนอโครงการที่ดำเนินการรวม ๑๐ โครงการ มีหน่วยงานดำเนินงาน ๔ กอง ได้แก่ กศศ. กบก. กชพ. และ กลช. ซึ่งจากสอบถามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พบว่า มีโครงการที่มีการดำเนินงานตามแผน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๗,๗๐๖,๔๖๕ บาท ประกอบด้วย (๑) โครงการจัดทำฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (๒) โครงการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (๓) การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (๔) การจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ: การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพ และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ (๕) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่น้ำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม: การขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) (กศ.) (๖) โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี (๗) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (๘) โครงการพัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา และ (๙) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และมีโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพพันธุ์ไม้ผู้เรียกแมลงผู้ผสมเกสร เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์กรรมไม้ผล และสมุนไพรในพื้นที่คู้บางกะเจ้า

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. มีข้อสงสัยว่า โครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะดำเนินการในพื้นที่คู้บางกะเจ้า มีการดำเนินงานด้วยเงินส่วนอื่นหรือกรอบงานอื่นหรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ เสนอว่าอาจดำเนินการโดยใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือผนวกรวมกับงานที่ กชพ. ดำเนินการอยู่ในพื้นที่คู้บางกะเจ้า โดย ผอ.กชพ. ได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่บางกะเจ้าถูกประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกเหนือจากปัญหาเรื่องน้ำและการกวนซื้อที่ดินจากนักลงทุน ในส่วนของแผนฟื้นฟูฯ จะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อยกร่างแผนและเสนอโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรักษาพื้นที่คู้บางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นสวนผลไม้และมีพืชพรรณที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีโครงการ OUR Khung BangKachao ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คู้บางกะเจ้า มีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจากหลายภาคส่วน และประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ได้เน้นย้ำในประเด็นเรื่องการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแผนฟื้นฟูและช่องทางในการของบประมาณของแผนดังกล่าวต้องกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. การร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ ทรัพยากรไทย:

๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) เพื่อนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการดำรงชีวิตและวิถีชุมชนกับการใช้ประโยชน์

จากความ...

จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยมี กบก. กศศ. และ กลช. สนับสนุนชุดนิทรรศการและเอกสารเผยแพร่ เพื่อจัดแสดงและแจกจ่ายให้ผู้สนใจได้รับทราบการดำเนินงานของ สผ. และในช่วงพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. มีข้อเสนอในการเตรียมตั้งงบประมาณ และการจัดนิทรรศการว่า รูปแบบการนำเสนอของบอร์ดกลางจะต้องเชื่อมโยงระหว่างงานของ สผ. และ อพ.สธ. และตอบได้ว่าสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างไร และต้องเชื่อมโยงไปถึงว่าประชาชนได้อะไรด้วย

๒. นายพรชัย จุฑามาศ รองประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ให้ข้อมูลที่ประชุมว่าการจัดนิทรรศการต้องจัดให้เข้ากับแนวคิด (concept) ของงานในแต่ละปีด้วย ไม่ใช่เป็นการนำผลงานไปจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โดยครั้งที่ผ่านมาได้จัดในหัวข้อ “ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานที่ทำตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” จึงอยากให้หน่วยงานที่สนองพระราชดำรินำเสนอเรื่องฐานข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ได้ให้ข้อมูลว่า สผ. มีระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF) โดยตามแผนงานที่วางไว้จะสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกหลายแห่ง ซึ่งจะดำเนินการเชื่อมต่อให้ครบ ๓๒ หน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ กลช. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยกำหนดรายละเอียดในเบื้องต้นของเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดำเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม ๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล ในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ โดย กศศ. กบก. กชพ. และ กลช. ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย โครงการภายใต้รอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

และโครงการ...

และโครงการภายใต้กรอบการรณรงค์สำคัญ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ๗ โครงการ ได้แก่ (๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (๒) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (๓) โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย (๔) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม: การขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ (๕) โครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิวเคลียร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (๖) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ (๗) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีการเสนอให้บูรณาการโครงการระหว่างกลุ่มงานภายในกองและระหว่างกอง โดยที่ประชุมมีมติให้กอง/กลุ่มงานที่มีโครงการที่จะบูรณาการ ไปหาหรือความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการร่วมกันและให้เสนอโครงการให้คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. พิจารณา ซึ่ง กลช. ได้หารือร่วมกับ กบก. และ กตศ. เสนอโครงการที่จะมีการบูรณาการและดำเนินงานร่วมกัน โดยเป็นการบูรณาการเฉพาะเนื้อหาในใช้งบประมาณเดิมตามที่ได้ขอตั้งไว้ ดังนี้ ๑) โครงการดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กลช. และ กบก. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการต่อยอดในพื้นที่ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไว้แล้วในระดับหนึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมการลงพื้นที่ทำความเข้าใจทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์ จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใกล้ตัว โดยใช้งานผ่าน Application THBIF Journey สำหรับเก็บข้อมูลสำรวจในระดับพื้นที่แก่นักเรียน คณะครู ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงลงพื้นที่จัดฝึกอบรมการใช้ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยแก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ๒) โครงการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง กลช. และ กตศ. โดยจะดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน เยาวชน ในเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในโครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิวเคลียร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่ง กตศ. มีกำหนดดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจะเริ่มลงพื้นที่เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. มีข้อสังเกตว่า งานของ กตศ. และ กขพ. มีเนื้อหาที่ น่าจะบูรณาการงานร่วมกันกับ กลช. และ กบก. ได้ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนในพื้นที่ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. การทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สร.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สร.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดทำแผนแม่บท อพ.สร.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ส่งให้ อพ.สร. แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งภายใต้แผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้เสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๔,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่ กศศ. กขพ. กปอ. และ กลข. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสาน กอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอไว้ในแผนแม่บท อพ.สร.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และนำเสนอโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม โดย กลข. กศศ. กขพ. และ กบก. ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ โดยมีกองขอปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

๑) กลข. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ จาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอตัดโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกจากแผนแม่บท อพ.สร.-สผ. และโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศในเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ออกจากแผนแม่บท อพ.สร.-สผ. เนื่องจากได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอโครงการซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย

๒) กศศ. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

๓) กบก. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

๔) กขพ. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงานการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เป็นปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕) กปอ. ขอปรับระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลกิจกรรมสำหรับประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิค เพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (CBIT) จากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำ TOR สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวร่วมกัน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนปรับแก้แผนแม่บท อพ.สร. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองต่าง ๆ โดยแผนแม่บทฯ ที่ทบทวนแล้ว มีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่

กศ. กบก. กชพ. และ กลช. จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. พิจารณาแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามที่ปรับแก้ไขแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) จัดส่งให้ อพ.สธ. ต่อไป

๓. ทारीแนวทางดำเนินงานร่วมกันระหว่าง อพ.สธ. และ สผ.

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. กล่าวขอบคุณเลขาธิการ สผ. และคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ทุกท่าน และได้มอบไฟล์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ สผ. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งแผนแม่บท อพ.สธ. และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ให้แนวทางดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ ที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง คือการพึ่งตนเองได้ ต้องมีทรัพยากรและต้องเป็นเจ้าของสิทธิทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

๒) เป้าหมายของ อพ.สธ. ไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ทรัพยากร แต่เป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากร เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย รวมถึงให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรที่สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดเน้นในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด การใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กล่าวว่า รักษาทรัพยากรคือการ รักษาดี รักษาแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังใช้แนวคิด BCG model ซึ่งเป็นฐานในการนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ อพ.สธ. ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน โดยรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. ทั้ง ๓ กรอบ (กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) สามารถดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้

๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง อพ.สธ. และ สผ. มีดังนี้

(๑) ควรจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนขึ้นมา ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติในการเริ่มต้นดำเนินงาน แล้วจึงสร้างหลักสูตรร่วมกับโรงเรียน ให้โรงเรียนมอบหมายนักเรียนเป็นผู้จัดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำไปใช้ในการประเมินปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง ขยะ รวมถึงน้ำเสียในครัวเรือน และให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อนำข้อมูลมาคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ใช้ในแต่ละครัวเรือน

ประกอบกับ...

ประกอบกับการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ แห่ง จาก ๗,๒๕๕ แห่ง แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัด จึงมีข้อเสนอแนะให้ สผ. กำหนดเป็นนโยบายเพื่อกระจายงานลงไปสู่หน่วยงานที่เล็กที่สุดในระดับตำบล เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอน ควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและป่าชุมชน ยกตัวอย่างเช่น มันพื้นบ้านซึ่งอยู่ในป่าชุมชนเป็นอาหารสำรอง สามารถต่อยอดงานวิจัยและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ด้วย โดย อพ.สธ. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงานฯ สามารถให้ศูนย์ประสานงานฯ กระจายการทำงานไปสู่ตำบลต่าง ๆ ให้ตำบลสำรวจมันพื้นบ้านในป่าชุมชนว่ามีชนิดไหนอยู่ในพื้นที่บ้าง จากการดำเนินงานนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้มากขึ้นและสามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สผ. ควรมีนโยบายในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะมีการดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ ๖๐๐ ตำบล ซึ่งสิ่งที่ สผ. ดำเนินการนั้นอยู่ในแผนแม่บท อพ.สธ. อยู่แล้ว

(๒) สผ. ควรกำหนดนโยบายในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายของ อพ.สธ. ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยต้องสามารถปฏิบัติจริง แต่ยังมีจุดอ่อนคือขาดความรู้ วิธีการ และเครื่องมือในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมบทบาทนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ร่วมกันในการเตรียมเครื่องมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจและการตลาด ในปัจจุบันมีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์โกสสินทร์เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลางทางคาร์บอน โดยในอนาคตจะต้องทำให้มหาวิทยาลัยเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่งให้ตำบล ท้องถิ่นต่าง ๆ ในการศึกษาดูงาน

(๓) การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอนจะดำเนินการกำหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเด็นนี้ลงไปสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้ขับเคลื่อนงานในด้านนี้ โดย สผ. มีนโยบายขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่ระดับจังหวัดผ่านทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นหน่วยงานหลัก และได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพที่จังหวัดกระบี่ และจะทยอยเปิดศูนย์ประสานงานฯ ให้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายในศูนย์ประสานงานมีแพลตฟอร์ม (platform) ของการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งจะดูได้ว่าจังหวัดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไร จากสาขา (sector) ไตบ้าง และยังสามารถดูข้อมูลพื้นที่ป่าไม้พร้อมทั้งข้อมูลการดูดกลับได้อีกด้วย ในอนาคตทุกจังหวัดจะมีฐานข้อมูลในเรื่องนี้ภายใต้งบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒ ปี โดยสิ่งที่ต้องเน้นย้ำในการขับเคลื่อนคือเรื่องข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะได้มาจากระดับพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญ เช่น ข้อมูลขยะหรือข้อมูลพื้นที่สีเขียวส่วนที่ไม่ได้เป็นป่าอนุรักษ์ที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ท้องถิ่นต้องส่งข้อมูลให้ ทสจ. และภายหลังจาก ๒ ปี ต้องดำเนินงานต่อ โดยในช่วง ๒ ปีแรก คาดหวังว่าจะได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง และในระยะที่ ๒ จะเป็นการต่อยอดข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในแต่ละจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งจะทำได้ฐานข้อมูลที่ดีของจังหวัด พร้อมทั้งมีช่องทางในการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง

ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ นายพรชัยฯ ยังมีข้อสังเกตอีกว่า การคำนวณคาร์บอนควมมีการคำนวณทั้งตำบลในพื้นที่สวนของชาวบ้านด้วย ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ป่าที่ภาครัฐดูแลอยู่

๔) การขับเคลื่อนการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนจะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นเนื่องจากหลายภาคส่วน รวมทั้ง อพ.สธ. เห็นตรงกันว่าควรเร่งดำเนินงานในส่วนนี้ ซึ่งเครื่องมือกลไกที่สำคัญที่จะออกมาคือพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเป็นเครื่องมือหลักในการเร่งการดำเนินงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น แต่ที่สำคัญคือประชาชนโดยทั่วไปแม้ว่าจะทราบถึงผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่ได้มีการปรับพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเรื่องนี้ในระดับบุคคล ซึ่ง สผ.ได้หารือกับ อบก. ในการจัดทำแอปพลิเคชัน (application) ที่บุคคลสามารถนำไปใช้ประเมินในระดับครัวเรือนได้ ซึ่งนายพรชัยฯ มีความเห็นว่าเนื่องจาก อบก. เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้ สผ. กำหนดนโยบายเสนอให้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยประธานกรรมการฯ จะรับเรื่องการทำแอปพลิเคชันแบบง่ายไปหารือกับ อบก. ส่วนการทำแอปพลิเคชันแบบละเอียดเสนอให้อยู่ภายใต้โครงการ T-VER ที่ อบก. กำลังดำเนินการอยู่

๕) กรณีการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคว จังหวัดอุดรธานี สำหรับเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะต้องมียุทธศาสตร์ในการกำกับดูแล โดยประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าประเด็นการใช้พื้นที่จัดงานพืชสวนโลกซึ่งเป็นงานที่ สผ. ส่งต่อให้กรมทรัพยากรน้ำในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำได้มีการหารือกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะต้องมีการพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและควรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจใช้เป็นศูนย์แสดงข้อมูลที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์และสร้างประโยชน์ในระยะยาวได้ ซึ่งนายพรชัยฯ ก็เห็นด้วยในประเด็นนี้ที่จะต้องทำให้เกิดสมดุลและยึดหลักพระราชดำริเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ด้วย

ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. กล่าวสรุป และให้แนวทางการดำเนินงานร่วมกับ อพ.สธ.

ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ร่วมกันผลักดันในประเด็นที่ได้หารือกันในวันนี้ นอกเหนือจากงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจจะพิจารณาเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญ ๆ นำมาดำเนินงานก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ สผ. ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งทุกโครงการต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนและต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ถึงในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

๒. ในประเด็นเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่มีหลายบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นระยะด้วย ซึ่งในส่วนนี้ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ วางแผนการดำเนินงานโดยอาจเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานของ อพ.สธ. เพื่อให้ความรู้กระจายไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง อพ.สธ. และ สผ. และให้กองที่ร่วมสนองพระราชดำริ รับผิดชอบดำเนินการในเกี่ยวข้องต่อไป